



เรียน ประชาคมวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาและเตรียมตัวสำหรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2560 ก่อนที่จะได้เรียนถึงงานของวิทยาเขตในช่วงปิดเทอมใหญ่ ผมขอเรียนถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ ดังนี้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2560 (วันที่ 17 พฤษภาคม 2560) ได้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และในการประชุมครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560) สภาฯ ได้เห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปี 2560 - 2564 ที่นำเสนอโดยอธิการบดี

ข้างต้นเป็นข้อมูลในระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีได้จัดทำนโยบายและถ่ายทอดเป็น แผนงาน โครงการ พร้อมกำหนดตัวชี้วัดต่างๆ ให้รองอธิการบดีแต่ละฝ่ายรับผิดชอบดำเนินการ โดยประกอบด้วย 3 เป้าหมาย 8 นโยบาย และ 21 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างยาว ในที่นี้จะยังไม่อธิบายในเรื่องนี้ แต่จะ กล่าวถึงงานของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างเร่งรัด การดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังนี้ครับ

1. การดำเนินการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (สถานีตำรวจย่อย) ได้ราคากลางแล้วครับ แหล่งงบประมาณกำลังขอรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการหอพัก นอกมหาวิทยาลัยซึ่งอาจให้การสนับสนุนทั้งหมดหรือร่วมกับมหาวิทยาลัย เมื่อมีความชัดเจนอย่างไรผมจะแจ้ง อีกครั้งครับ โดยตั้งใจว่าสามารถส่งมอบให้กับสถานีตำรวจชะอำ ในราวเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้ครับ ซึ่งทาง สถานีตำรวจได้มีหนังสือยืนยันถึงความพร้อมในการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาประจำการ โดยพื้นที่ก่อสร้างอยู่ภายใน วิทยาเขต บริเวณต้นไทรไม่ห่างจากประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัยทางด้านหลัง เมื่อดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ในระยะถัดมาจะได้มีโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านความปลอดภัย และสวัสดิภาพแก่ประชาชนด้วย

ภาพที่ 1 หน่วยบริการประชาชน



2. การดำเนินงานด้านการกำจัดขยะในวิทยาเขต จะได้ดำเนินการในหลายส่วน เช่น 2.1) การกำจัดขยะโดยการเผา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อเตาเผาขยะที่สามารถกำจัดขยะได้ ชั่วโมงละ 125 กิโลกรัม (ต้องขอพระคุณอดีตท่านอธิการบดี ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ที่ได้ริเริ่มโครงการนี้เอาไว้) ทำให้การติดต่อและประสานงานในการจัดหาได้รับความเอาใจใส่เป็นอย่างดี) 2.2) การคัดแยกขยะ งานนี้เป็นงานใหญ่ครับ ส่วนนี้งานหอพักนักศึกษาจับเป็นแม่งานครับ ขยะกำจัดเท่าไรก็ไม่หมด ถ้าเราไม่ช่วยกัน ตั้งแต่ต้นน้ำ การปลูกจิตสำนึกสำคัญ คงมีแนวทางออกมาเป็นระยะๆ ครับ รวมทั้ง Campaign ต่างๆ ที่ทำที่สุดแล้ว ในการดำเนินการเรื่องนี้ จะสามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ในการกำจัดขยะได้อย่างยั่งยืน

3. การปรับปรุงหอพักนักศึกษาภายในวิทยาเขต ได้ดำเนินในเรื่องต่างๆ เช่น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องพักจำนวน 200 เครื่อง การจัดทำระบบคีย์การ์ด ปรับปรุงห้องสำหรับละหมาด เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด การทาสีห้องใหม่ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อทดแทนของเก่า เรื่องเหล่านี้วิทยาเขตฯ สนองนโยบาย Student First ของอธิการบดี รวมทั้งเพิ่มแสงสว่างในจุดที่นักศึกษาเดินทางเข้า-ออกหอพัก ทั้งนี้ การปรับปรุงยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

4. คณะกรรมการที่พิกบุคลากร ได้มีมติให้ดำเนินการจัดทำ 4.1) ห้องออกกำลังกาย (ห้องฟิตเนส) บริเวณชั้นล่างของที่พิกบุคลากร ที่ประกอบไปด้วยเครื่องออกกำลังกาย เครื่องปรับอากาศ และคีย์การ์ด สำหรับใช้เข้าออกห้อง 4.2) ห้องสำหรับเด็ก ที่มีแผ่นยางกันกระแทกและของเล่นเด็ก 4.3) ปรับปรุงเกาะกลางบริเวณที่จอดรถที่มีหลังคา และ 4.4) ทำความสะอาดใต้หลังคาและทำตาข่ายกันนก

5. อาคารเรียนรวม 2 บริเวณใต้หลังคามีนกเข้าไปทำรังและมีมูลนกจำนวนมาก ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ไม่ดี ในส่วนนี้วิทยาเขตได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำความสะอาดและทำตาข่ายกันนกจากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิทยาการจัดการ เช่นเดียวกับกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการในส่วนของอาคารวิทยบริการ ขอขอบคุณท่านคณบดีทั้ง 3 คณะวิชาอย่างมากครับ ที่ช่วยให้การสนับสนุนในครั้งนี้

6. อาคารโรงพลก็ถูกใช้งานเป็นเวลานาน ก็ถึงเวลาที่จะต้องบำรุงรักษา ในส่วนภายนอกจะได้ปรับปรุงสนามให้มีสภาพพร้อมใช้งานรวมทั้งการทาสีใหม่ การปรับปรุงห้องน้ำ และจัดหาอุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติม ตั้งใจให้เสร็จก่อนเริ่มปีการศึกษาใหม่ ส่วนที่เป็นพื้นภายในตัวอาคารก็จะได้มีการทำใหม่ แต่เป็นการดำเนินการหลังจากเดือนตุลาคม เนื่องจากต้องรองรับปริมาณใหม่

7. การปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนอื่นๆ ก็กำลังดำเนินการ เช่น 7.1) การปลูกต้นทองอุไรและยี่โถบริเวณหน้าอาคารบริหาร และอาคารเรียนรวม 1 และ 2 ก็ขอความกรุณาอย่าได้นำรถมาจอดในบริเวณส่วนนั้น 7.2) การเพิ่มความสว่างบริเวณตลาดหน้าเขเว่น 7.3) การก่อสร้างทิวาลัยพระเศวตที่น่าจะเสร็จสมบูรณ์ปลายเดือนกรกฎาคม 2560 7.4) การเพิ่มพื้นที่สำหรับใช้จอดรถจักรยานบริเวณหน้าอาคารเรียนรวม 2 รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง (SU Café) โดยการย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่ มาปลูกเพื่อให้ร่มเงา นอกจากนี้ยังจะได้ปรับปรุงให้หลังคาของโรงอาหารกลางสามารถป้องกันความร้อนในช่วงที่แดดแรง

8. ตอนนี้ทางวิทยาเขตได้ตัดสินใจเลือกธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทย สำหรับใช้ในการดำเนินการจ่ายตรง (แทนการรับเงินสดหรือเช็ค) โดยน่าจะสามารถใช้ในการงานได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เข้าใจว่าในช่วงแรกน่าจะได้มีการซักซ้อมก่อน เพื่อให้กิจกรรมทางการเงินต่างๆ มีความสะดวกขึ้น ในช่วงเปิดเทอมจะได้มีรถโมบายของธนาคารกรุงไทยมาให้บริการ ได้ขอรหัสสำหรับปรับสมุดเงินฝากไปแล้ว พร้อมเครื่อง ADM ตอนนี้รอคำตอบจากทางธนาคารกรุงไทย

9. การปรับเปลี่ยนมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณประตูทางเข้า-ออก แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 9.1) รถของบุคลากรที่มีสติ๊กเกอร์ ไม่ต้องแลกบัตร แต่ต้องติดสติ๊กเกอร์ในบริเวณที่กำหนดสามารถเห็นได้ชัด และ 9.2) รถที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ ต้องแลกบัตร โดยเข้าประตูด้านไหน ต้องออกประตูด้านนั้น ส่วนการเข้าออกหลัง 23.00 น. ก็จะมีชั้นตอนคล้ายเดิม ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำสติ๊กเกอร์รูปแบบใหม่และจะประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรติดต่อขอรับสติ๊กเกอร์ในเร็วๆ นี้ โดยมาตรการใหม่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ภาพที่ 2 สติ๊กเกอร์รูปแบบใหม่



อีกหนึ่งงานที่เป็นสิ่งสามารถแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนชาวไทย และเป็น การร่วมถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการร่วม จัดทำดอกไม้จันทน์ ซึ่งในจังหวัดเพชรบุรีจะทำเป็นดอกกลีลาวดีโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 3,000 ดอก นอกจากนี้ สำนักงานวิทยาเขตจะได้เริ่มเพาะดอกดาวเรืองจำนวน 3,000 เมล็ดในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เพื่อถวายความ อาลัยในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ด้วยเช่นกัน สำหรับรายละเอียดของโครงการดอกไม้จันทน์และการปลูกดอก ดาวเรืองจะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
รองอธิการบดี เพชรบุรี
6 กรกฎาคม 2560